

Số: 50/TB-CAX

Vĩnh Chánh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn xã Vĩnh Chánh

Kính gửi: - Ban Văn hóa, Thông tin xã Vĩnh Chánh.

Theo thông báo, trong thời gian qua ở một số nơi đã xảy ra nhiều vụ: Trộm cắp tài sản; Cướp giật tài sản và Cho vay lãi nặng “*tín dụng đen*”. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận quần chúng nhân dân chưa nêu cao ý thức cảnh giác, còn chủ quan, lơ là trong quản tài sản để nhiều sơ hở hoặc do thiếu hiểu biết về pháp luật, khó khăn về kinh tế, nhẹ dạ, cả tin để các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Dự báo, từ nay đến tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT sẽ diễn biến phức tạp. Nhằm bảo đảm tình hình ANTT cho bà con vui Xuân đón Tết an toàn, vui tươi, hạnh phúc. Nay Công an xã Vĩnh Chánh, kính chuyển nội dung thông báo này đến Ban Văn hóa, Thông tin xã Vĩnh Chánh để xem xét và tổ chức tuyên truyền hệ thống Đài Phát thanh xã (*từ nay đến hết tháng 02/2020*) để quần chúng nhân dân nắm và chủ động phòng ngừa, với nội dung sau:

1. Tội phạm Trộm cắp tài sản:

* *Trộm nóng xe mô tô:* hoạt động của loại tội phạm này, chúng thường tìm kiếm và lựa chọn những nơi công cộng hoặc nơi tập trung đông người như: các khu vui chơi giải trí, chợ, các cơ quan, trường học, các điểm học sinh học thêm ngoài giờ, trụ sở tiếp dân hoặc lợi dụng lúc người dân đi làm nông (ruộng) đậu xe không có người trông coi, chúng sử dụng một số dụng cụ tự chế hoặc chuyên dụng mở khóa hoặc bẻ ổ khóa (đối với xe đã khóa cổ) để lấy tài sản và tẩu thoát khỏi hiện trường.

* *Trộm đột nhập (trộm xe, vàng, tiền, điện thoại):* Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, lúc người dân ngủ say (*khoảng 23 giờ ngày hôm trước đến 03 giờ sáng ngày hôm sau*) để đột nhập vào nhà; trước khi hành động chúng thường quan sát để nắm bắt đặc điểm của khuôn viên nhà và quy luật sinh hoạt của những người trong nhà nơi chúng định lấy trộm để tìm sơ hở để trộm tài sản; chúng thường sử dụng các dụng cụ như kim cộng lực, xà beng, khoan, dũa, cưa sắt... để cạy cửa, vặn bẻ khóa, cắt khóa; trèo theo ống nước, dây chống sét, đi thang, chèo qua các mái nhà để đột nhập vào nhà lấy tài sản.

2. *Tội phạm Cướp giật tài sản:* Các đối tượng thường hành động rất liều lĩnh, chúng thường sử dụng xe honda có tốc độ cao đeo bám để tiếp cận nạn nhân, lợi dụng sơ hở liền áp sát giật lấy tài sản và nhanh chóng tẩu thoát hoặc thường tổ chức theo nhóm và tụ tập nơi đông người (*lễ hội, nơi vui chơi có nhiều người...*) để cố tình tạo tình huống va chạm, chen lấn xô đẩy ở nơi đông người để ra tay cướp giật tài sản. Các đối tượng mà chúng thường hướng tới là những người có mang theo túi xách, laptop, ĐTDĐ, đeo nữ trang đắt tiền, đặc biệt là những khách hàng đến rút tiền, vàng tại ngân hàng, điểm giao dịch, tiệm vàng...

3. *Tội phạm Cho vay lãi nặng “tín dụng đen”*: Thời gian gần đây, hoạt động “tín dụng đen” ở một số nơi ngày càng diễn biến phức tạp, đã không ít người dân lâm vào cảnh mất đất, mất nhà vì những dịch vụ “tín dụng đen”, thậm chí có nhiều trường hợp các nhóm tội phạm cho vay nặng lãi còn đe dọa đến tính mạng của các nạn nhân. Bằng nhóm hoạt động “tín dụng đen” thường núp bóng bằng hình thức hình thành các công ty tư vấn đầu tư phát triển thương mại, công ty thương mại dịch vụ, cơ sở kinh doanh, cầm đồ; cho vay dưới hình thức không cần nhiều thủ tục, không cần khai báo mục đích vay, chỉ cần thể chấp một số giấy tờ liên quan (*sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe...*). Quá trình đòi nợ khi người vay không thực hiện đúng giao kết hoặc không trả thì chúng dùng hình thức đe dọa, “khủng bố” tinh thần, như kéo theo đồng bọn mang hung khí uy hiếp, ném chất bẩn, dán thông báo truy tìm lừa đảo ở các cột điện... hoặc sử dụng vũ lực, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng để uy hiếp.

4. *Để chủ động phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nêu trên, Công an xã Vĩnh Chánh khuyến nghị nhân dân trên địa bàn xã cần chú ý một số nội dung sau:*

Nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, quản lý tài sản của bản thân và nhắc nhở mọi người có trách nhiệm trong việc trông coi, bảo quản tài sản, không để người già, trẻ em trong coi nhà, cửa; nhà phải khóa cẩn thận, khi đêm tối ra vào nhà phải quan sát kỹ xung quanh; nhất là những nơi kín đáo: gầm tủ, gầm giường, khu bếp... Vì bọn chúng chỉ lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của mọi người trong việc trông coi tài sản, cửa nhà không đảm bảo, không người trông giữ, đêm tối ra vào nhà thiếu cảnh giác, thiếu quan sát để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi đến những địa điểm đông người như: chợ, trường học hoặc khi đi ruộng nên đậu xe ở những nơi có người trông coi, nên khóa thêm bằng các loại khóa chắc chắn, khóa thắng đĩa, công tắc phụ... Đối với các cơ quan, đơn vị trường học cần bố trí bảo vệ trực vào ban đêm để phòng ngừa. Khuyến nghị những hộ dân, cơ quan có điều kiện cần phải lắp đặt hệ thống camera quan sát, ghi hình có độ phân giải cao để kịp thời phát hiện đối tượng phạm tội hoặc có thể phục vụ công tác nhận dạng, truy xét khi có vụ việc xảy ra.

Không vay, mượn nợ của các đối tượng, các công ty tài chính, thương mại, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cầm đồ lạ... không rõ thông tin, nguồn gốc, hoạt động không lành mạnh, uy tín và giao dịch ký kết hợp đồng không rõ ràng.

Nhân dịp tết Nguyên đán canh Tý 2020 đến, đề nghị bà con tăng cường tuyên truyền giáo dục con em, người thân trong gia đình không nên mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ trong dịp tết./.

Nhân dân trên địa bàn khi phát hiện các đối tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi thì nhanh chóng báo báo cho lực lượng Công an xã Vĩnh Chánh theo số điện thoại: 02963.878.324 để được hỗ trợ xác minh./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU, UBND xã (chi đạo);
- Ban Văn hóa, Thông tin xã (thực hiện);
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN**



Đại úy Huỳnh Dương Chiến